



# รางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๓๐

## นายเสรี ลาซโรจน์

### ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา

นายเสรี ลาซโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๙ อายุ ๕๑ ปี วุฒิ กศ.บ., กศ.ม. จากมหาวิทยาลัยวิชาการศึกษาระดับปริญญาตรี MS. in ED (Admin) จากมหาวิทยาลัย Hawaii, U.S.A. โดยทุน East West Center ของรัฐบาลอเมริกัน และได้รับทุนเข้าศึกษาอบรมตามหลักสูตรการจัดการโรงเรียนมัธยมที่ International Training Institute, Sydney Australia เคยเป็นหัวหน้าคณะนักร้องนำของวงดนตรีโรงเรียน และทบวงมหาวิทยาลัยไปศึกษาระบบการศึกษาและศิลปกรรมของประเทศญี่ปุ่น โดยทุน Japan Foundation เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ในตำแหน่งครูตรี ดำรงตำแหน่งผู้บริหารครั้งแรกในตำแหน่งครูใหญ่โท ที่โรงเรียนอำนวยการพัฒนาศึกษา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๙ อาจารย์ใหญ่โรงเรียน คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ และผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบัน

นายเสรี ลาซโรจน์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารงานที่มีความเชี่ยวชาญจนสามารถผลิตตำราคู่มือต่าง ๆ มีแนวคิดที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ บริหารงานของโรงเรียนตามบทบาทความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ วางระบบที่เหมาะสม มีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและการค้นหาคุณค่าของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนมีความสำนึกในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งของตนเองและของผู้อื่น ด้านวิชาการได้จัดให้มีการนิเทศภายใน ส่งเสริมการแนะนำจัดหาอุปกรณ์การสอนให้หมวดวิชาต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ จัดทำห้องโสตเล็กให้แต่ละหมวดวิชาพร้อมทั้งอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน จะได้เป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์ ในแต่ละวิชานั้น ๆ และส่งเสริมให้จัดห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน จนเป็นที่รู้จักของวงการศึกษาทั่วไป

นอกจากการจัดการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแล้ว นายเสรี ลาซโรจน์ ยังเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลที่ได้ปฏิสัมพันธ์ด้วย มีความเสมอต้นเสมอปลายในทุกโอกาสและทุกสถานที่ มีคุณลักษณะของผู้นำตามหลักสี่ปรัศธรรมในพุทธศาสนา มีความสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดับ อุทิศเวลาให้กับราชการจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษ และได้รับการมอบหมายจากกรมสามัญศึกษาให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น เป็นประธานกลุ่มโรงเรียน เป็นผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษาของเขตการศึกษา ๕ และเป็นประธานคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัด เป็นวิทยากร หัวหน้าวิทยากร ที่ปรึกษาวิทยากรในการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารกรมสามัญศึกษาหลายรุ่น ร่วมจัดทำหลักสูตรประถมมัธยม ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารและหลักสูตรฝึกอบรมกรมสามัญศึกษา และร่วมผลิตชุดวิชาเป็นอาจารย์สอนเสริมและกรรมการประเมินชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

จากผลงานและความสามารถที่กล่าวโดยย่อมานี้ จึงนับได้ว่า นายเสรี ลาซโรจน์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้ได้รับรางวัลคุรุสภาในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๓๐

ที่มาข้อมูล สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (๒๕๓๒). คุรุติคุรุสภา ๒๕๓๐-๒๕๓๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, หน้า ๑๗-๑๘.